

QUA SẢN XUẤT VÀ CHIẾN ĐẤU, CẦN KỊP THỜI TIẾN HÀNH PHÊ BÌNH VÀ KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC

CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

LÊ-HẠC

Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thanh-hóa

Vừa qua, ở Thanh-hóa có một số chi bộ, đảng bộ xã vốn được coi là loại khá và “bốn tốt”, nhưng đến nay, qua thực tiễn sản xuất và chiến đấu lại biểu hiện kém hoặc bình thường; ngược lại, có một số chi bộ, đảng bộ xã trước đây được coi là loại kém hoặc trung bình, thì nay lại biểu hiện tốt, vững vàng.

Qua sự tìm hiểu của chúng tôi thì tình hình đó là do những nguyên nhân sau đây:

Việc phân loại chi bộ trước đây nói chung là đúng, nhưng cũng có một số trường hợp phân loại đánh giá, không được đúng. Một phần là do hời hợt không đi sâu, không nắm chắc tình hình chi bộ, một phần là do vận dụng tiêu chuẩn phân loại chi bộ không toàn diện, có khi chỉ căn cứ vào một số biểu hiện như năng suất lúa cao hay thấp, nghĩa vụ lương thực có hoàn thành hay không, v.v ..., mà không xem xét đầy đủ các mặt khác, không phân tích kỹ điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng xã, hợp tác xã. Thí dụ, chi bộ Nhân (huyện Quảng-xương) trước đây xếp vào loại kém vì thấy năng suất thấp, đời sống quần chúng có khó khăn, nay qua chiến đấu thì thấy chi bộ đó lãnh đạo khá, giải quyết tốt mọi việc trước, trong và sau chiến đấu; đồng thời, kiểm điểm kỹ lại tình hình sản xuất kém trước đây thì thấy chủ yếu là do có những khó khăn khách quan rất lớn, lụt lội mất mùa mấy năm liền, mặc dù chi bộ đã có nhiều cố gắng phấn đấu khắc phục thiên tai. Ngược lại, chi bộ Yên-thái (huyện Nông-công) trước đây được công nhận là chi bộ “bốn tốt”, vì sản xuất một hai vụ đạt chỉ tiêu kế hoạch, nghĩa vụ lương thực hoàn thành, ... Nhưng nay đi sâu vào kiểm điểm thì thấy công tác thủy lợi còn rất kém, kỹ thuật canh tác chưa có cải tiến gì đáng kể, khi xảy ra chiến đấu thì đa số đảng viên hoang mang bỏ nhiệm vụ, quần chúng chạy vào khe núi, thu hoạch chậm chạp, làm mùa bị trễ nải, v.v ... Nhờ qua thực tiễn sản xuất và chiến đấu, chúng tôi có

thể đánh giá lại tình hình từng cơ sở Đảng được đúng hơn, khắc phục được một số trường hợp đánh giá chủ quan, phiến diện trước đây.

Mặt khác, cũng có một số trường hợp trước đây phân loại đúng, nhưng trong việc thực hiện nhiệm vụ mới, tình hình của số chi bộ đó đã có những chuyển biến mới. Có những chi bộ trong hoàn cảnh hòa bình xây dựng trước đây đã lập được nhiều thành tích khá, nhưng đến nay trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, các mặt công tác nặng nề và phức tạp hơn, mà không kịp thời có phương hướng và biện pháp phấn đấu vươn lên, cho nên phong trào bị dừng lại, và có mặt bị sút kém (như Hợp-én, thuộc huyện Quảng-xương, Trung-sơn thuộc huyện Thiệu-hóa, v.v...). Ngược lại, có nơi như đảng bộ xã Minh-khôi (Nông-cống), Quảng-trung (Quảng-xương) trước đây thuộc loại bình thường và kém, nhưng qua mấy đợt chiến đấu, nhờ tiến hành kịp thời kiểm điểm, đánh giá đúng chỗ mạnh, chỗ yếu, có phương hướng và biện pháp phấn đấu đúng đắn, tích cực, cho nên đã chuyển biến thành những đảng bộ khá, lãnh đạo sản xuất tốt, chiến đấu giỏi.

Từ những tình hình trên đây, chúng tôi nhận thấy:

Thực tiễn sản xuất và chiến đấu hiện nay là một trường học thử thách và rèn luyện rất lớn đối với tổ chức cơ sở Đảng. Qua thử thách đó, mỗi tổ chức cơ sở đều bộc lộ khá rõ chỗ mạnh và chỗ yếu của mình, mà trong hoàn cảnh trước đây có khi không phát hiện được đầy đủ. Vì vậy, mỗi chi bộ, mỗi đảng ủy cơ sở qua sản xuất và chiến đấu cần kịp thời kiểm điểm lại sự lãnh đạo của mình cũng như ưu, khuyết điểm của mỗi đảng viên. Đồng thời, các cơ quan lãnh đạo ở tỉnh, huyện cũng cần thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu mà xem xét, đánh giá tình hình của từng tổ chức cơ sở cho đúng đắn cụ thể. Tuy nhiên cũng cần phòng ngừa lệch lạc là tiến hành phân loại chi bộ một cách đơn giản, phiến diện, chỉ qua những biểu hiện nhất thời trong một, hai trận chiến đấu. Trước sự chuyển hướng của nhiệm vụ chính trị mới, một số chi bộ, kể cả loại “bốn tốt”, khó tránh khỏi có những lúng túng, bỡ ngỡ trong buổi ban đầu. Cho nên việc phân loại, đánh giá chi bộ phải tiến hành một cách toàn diện, chu đáo, kết hợp cả xem xét quá trình trước đây và hiện nay.

Có được sự đánh giá đầy đủ, cụ thể về tình hình của mỗi tổ chức cơ sở Đảng thì sẽ vạch được phương hướng và biện pháp củng cố sát hợp. Trong thực tiễn sản xuất và chiến đấu khẩn trương, quyết liệt, cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng được rèn luyện sâu sắc, có thể khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, đạt tới những chuyển biến mạnh mẽ và mau lẹ nếu như biết nhận rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình và có phương hướng phấn đấu đúng đắn.

Hiện nay, Đảng bộ Thanh-hóa chúng tôi đang tiến hành nhận xét, đánh giá tình hình tổ chức cơ sở Đảng từ dưới lên, căn cứ theo nội dung yêu cầu “bốn tốt” và thông qua việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu; trên cơ sở đó vạch ra phương hướng phấn đấu cho các loại tổ chức cơ sở Đảng, nhằm đưa ra các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng tiến lên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.